

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอัครินทร์ สาแม	ประธานสภา อบต.สาวอ	อัครินทร์ สาแม	
๒	นางปิติยะ เชะ	รองประธานสภา อบต.สาวอ	ปิติยะ เชะ	
๓	นางสาวชากีเราะ นียาแม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่.๓	ชากีเราะ นียาแม	
๔	นายหะมุ ปูเต๊ะ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่.๔	หะมุ ปูเต๊ะ	
๕	นายสุรียา มาโซ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่.๕	สุรียา มาโซ	
๖	นายชามิร เดะแอ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่.๖	ชามิร เดะแอ	
๗	นายอาเดะยา เจ๊ะแอสนุง	เลขานุการสภา อบต.สาวอ	อาเดะยา เจ๊ะแอสนุง	

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชุมกี เต็งสุรี	นายก อบต.สาวอ	ชุมกี เต็งสุรี	
๒	นายอับดุลการิม หะมิ	รองนายก อบต.สาวอ	อับดุลการิม หะมิ	
๓	นายมักตา สาและ	รองนายก อบต.สาวอ	มักตา สาและ	
๔	นายอารียะ นาเซ็ง	เลขานุการนายก อบต.สาวอ	อารียะ นาเซ็ง	
๕	นางสาวนุรียานี วาแม	นักวิเคราะห์นโยบายฯ รท.ปลัด อบต.สาวอ	นุรียานี วาแม	
๖	นางสาวอาตีเกาะ ตามะ	นักวิชาการศึกษา	อาตีเกาะ ตามะ	
๗	นายมาซูวี มุซอร์	เจ้าพนักงานธุรการ	มาซูวี มุซอร์	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ มาครบองค์ประชุม นายอาเตะยา เจ๊ะแอสนุง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ เข้าห้องประชุม และเรียนประธานสภาฯ ดำเนินการการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนด ดังนี้

นายอัสมัร สาแม
ประธานสภาฯ

ก่อนจะเปิดการประชุมสภา เพื่อความเป็นศิริมงคล หรือ ความบารอกัดในการประชุมสภาของพวกเรา ขอให้สมาชิกอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ หนึ่งเที่ยวจบ จากนั้น ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมวันนี้เป็นการสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

นายอัสมัร สาแม
ประธานสภาฯ

แจ้งเรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมสภา ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒

นายอัสมัร สาแม
ประธานสภาฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา

การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมานั้น รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมา ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้อง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับรอง หากท่านใดจะขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อความใด ให้เสนอได้ครับ เพื่อให้ท่านเลขานุการได้แก้ไขให้เกิดความถูกต้องต่อไป

มติที่ประชุม

ไม่มี

นายอัสมัร สาแม
ประธานสภาฯ

หากไม่มีท่านใดเสนอต่อไป จะเป็นการขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นสมควร รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่แล้ว ขอให้ยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

รับรอง ๖ เสียง
ไม่รับรอง - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง กระทู้ถาม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่เสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ เรื่องการพิจารณาญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวาระที่ ๒ (แปรญัตติ

นายอัคร สามี เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ

นายอาเตะยา เจ๊ะแอสสูง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้องผมขอให้ รก.ปลัด อบต. เป็นผู้ชี้แจง
เลขานุการสภาฯ ระเบียบครับ

นางสาวนุรียานี วาแม ขอชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
รก.ปลัด อบต. ประกอบการพิจารณาญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
สาวอ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ดังนี้

ข้อ ๔๕ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้อง
พิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวก็ได้” วรรคสาม กำหนดว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม
วาระรวด เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำ
แปรญัตติไว้ ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติ งบประมาณนั้น”

ข้อ ๔๗ กำหนดว่า “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์แก่การ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น
พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้”

ข้อ ๔๘ กำหนดว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้า
จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย
ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอ
คำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายชื่อและเสนอต่อประธาน

คณะกรรมการแปรรูป ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรรูปจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ การเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้แบบ ทำระเบียบนี้”

ข้อ ๕๐ กำหนดว่า “เมื่อคณะกรรมการแปรรูปได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรรูปและมติของคณะกรรมการแปรรูปเกี่ยวกับการแปรรูปนั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็น ของกรรมการแปรรูปตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ให้คณะกรรมการแปรรูปไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบ รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น”

ข้อ ๕๑ กำหนดว่า “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียบตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรรูปหรือที่คณะกรรมการแปรรูปแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไข ในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรรูปพิจารณาใหม่ เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่ มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรรูปพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณา เฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่น ๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามวรรคสามก็ได้

เมื่อคณะกรรมการแปรรูปได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้ นั้นตาม วรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นนั้น ไม่น้อยกว่าสี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนในการ ประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น”

มติที่ประชุม

นายอัมรินทร์ สาแม
ประธานสภาฯ

รับทราบ

ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ เสนอ

นายชุมกี เต็งสุรี
นายก อบต.

เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เห็นควรให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตามที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอเสนอมา ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ในวาระที่ ๒ (แปรญัตติ ซึ่งในที่ประชุมสภาฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติไว้แล้ว

นายอัสมร์ สาแม
ประธานสภาฯ

สืบเนื่องจากการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้อนุมัติให้รับหลักการ เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งระเบียบวาระต่อไปคือการพิจารณาแปรญัตติ โดยมีมติที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติแล้วและกำหนดเวลาแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๑๐,๑๑,๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ บัดนี้ครบกำหนดเวลาแล้ว จึงขอเรียนเชิญ นายชาวีร์ เตชะแอสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.๒๕๖๗ แลกผลผลการแปรญัตติ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบเพื่อประกอบการพิจารณา

นายชาวีร์ เตชะแอสมาชิกสภา ม.๖

เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ตามที่ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ได้กำหนดให้เสนอคำแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๑๐,๑๑,๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.สาวอ เนื่องจากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ แต่อย่างใดคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน จึงได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยพิจารณาเป็นรายข้อแต่ละหน้า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) หมวด ๔ งบประมาณ ข้อ ๕๙ กำหนดว่าการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระทำได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ข้อ ๖๐ กำหนดว่าห้ามไม่ให้แปรญัตติ รายจ่ายขึ้นใหม่หรือเพิ่มเติมรายจ่ายหรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแปรญัตติคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบทุกประการ ไม่มีการแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยเห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ที่คณะผู้บริหาร เสนอมาทุกประการ

นายอัสมร์ สาแม
ประธานสภาฯ

ตามที่ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ทำงานรายงานยื่นให้กระผม เนื่องจากไม่มีผู้ใดยื่นแปรญัตติ ตามคำแถลงของคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ได้กำหนดระยะเวลา พิจารณาคำ
 แปรญัตติให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ.
 ๒๕๖๖ และให้ส่งคืนประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภายในวันที่ ๑๓
 เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ในวันที่ ๒๑
 เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาใน วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป นั้น บัดนี้
 คณะกรรมการแปรญัตติได้ดำเนินการประชุมพิจารณาแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จสิ้น เรียบร้อย เมื่อวันที่
 ๑๒ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งผลการพิจารณาคณะกรรมการ แปรญัตติร่าง
 ข้อบัญญัติฯดังกล่าว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามเดิม ไม่มีการแก้ไข เพิ่มเติมแต่อย่างใด
 เนื่องจากไม่มีสมาชิกสภาท่านใด ยื่นคำขอแปรญัตติ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติ
 ดังกล่าว คณะกรรมการแปรญัตติ จึงได้ร่วมกัน พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. ส่วนที่ ๑ คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีการแก้ไข

๒. ส่วนที่ ๒ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖๗

- บันทึกหลักการและเหตุผล ไม่มีการแก้ไข
- ๓. รายละเอียดข้อบัญญัติ
- ชื่อข้อบัญญัติ ไม่มีการแก้ไข
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ไม่มีการแก้ไข
- รายงานประมาณการรายรับ ไม่มีการแก้ไข
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ไม่มีการแก้ไข
- จำนวนเงิน ไม่มีการแก้ไข

จึงถือว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
 ๒๕๖๗ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ มีรายละเอียดตามบันทึก
 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นควรเรียนมา เพื่อโปรดทราบ และ
 นำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ เพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระ
 ที่ ๓ ต่อไป

จะมีสมาชิกท่านใดอภิปราย หรือซักถามหรือไม่อย่างไร เรียนเชิญ ถ้าไม่มี
 ผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการยกมือ ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๖ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

ไม่ออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา

นายอัคร สามี
ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว ก่อนเข้าวาระ
ที่ ๓ ผมขอพักการประชุม ๑๕ นาที

.....พัก ๑๕ นาที.....

**๕.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวาระที่ ๓ (ลงมติ**

นายอัคร สามี
ประธานสภาฯ

หลังจากพัก ๑๕ นาที ก็ขอเข้าวาระการประชุมสภาฯ ต่อ ในวาระการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ใน
วาระที่ ๓ (ลงมติ ขอให้เลขานุการสภาชี้แจง

นายอาเตชา เจ๊ะแอสอง
เลขานุการสภาฯ

การที่สภาผ่านการพิจารณาวาระที่ ๒ ของการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๗ ในวาระที่ ๒ นั้น ในวาระต่อจากนี้คือ วาระการลงมติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวาระที่ ๓ (ลงมติ

ซึ่งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ จะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มี การอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร ตามข้อบังคับ ๕๒ แต่ทั้งนี้
ไม่มีเหตุอันสมควร ที่ต้องอภิปราย และในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นลงมติว่า จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่

นายอัคร สามี
ประธานสภาฯ

ซึ่งในวาระดังกล่าวจะไม่มีการอภิปรายใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้
ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ในวาระที่ ๓ คือการลงมติ และได้ตรวจสอบแล้ว มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลสาวอ อยู่ในที่ประชุมสภาแห่งนี้ครบจำนวนเป็นองค์ประชุม จึงจะขอให้
พิจารณา และลงมติในญัตติดังกล่าวข้างต้น ขอมติให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสาวอ พิจารณา ลงมติว่า จะเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวาระที่ ๓ (ลงมติ หรือไม่

มติที่ประชุม

ได้ร่วมกันพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบแล้ว จึงมีการพิจารณาและลงมติใน
ญัตติดังกล่าว ดังนี้

เห็นชอบ ๖ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

ไม่ออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเอกฉันท์ และให้ตรา เป็น ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมจัดส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนอนายอำเภอ รือเสาะ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายอัสมร์ สาแม
ประธานสภาฯ

สรุป สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ มีมติอนุมัติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเอกฉันท์ และเห็นชอบ ให้ตราเป็น ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ รายละเอียดปรากฏตามมติ ที่ประชุม ดังกล่าวข้างต้น

นางสาวนุรียานี วาแม
รท.ปลัด อบต.

เมื่อสภาฯ ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ เรื่อง งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเอกฉันท์แล้ว เนื่องจาก หากมี ข้อผิดพลาดเช่น พิมพ์ผิดเล็กๆ น้อยๆ หรือการใส่รายละเอียดซึ่งไม่ใช่สาระสำคัญที่ ทำให้งบประมาณเปลี่ยนแปลง หรือการปรับขยับหมวดหมู่ของ งบประมาณหรือตั้ง หมวดผิดขออนุญาตแก้ไขรายละเอียดให้เป็นไปตามระเบียบการ จัดทำงบประมาณ โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ ในงบประมาณ เพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบและ หนังสือสั่งการของการเรื่องการชักซ้อมการตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ ซึ่งจำต้อง พิจารณาโดยละเอียด ซึ่งดิฉันในฐานะ รักษาการแทนปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ และเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขออนุญาตและขออนุมัติ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ในการประชุมในครั้งนี้นี้ ในการดำเนินการ แก้ไขงบประมาณตามที่แจ้งมาข้างต้นแล้ว เพื่อให้ข้อบัญญัติฯ ฉบับดังกล่าว เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงขอให้สมาชิกในที่ประชุมแห่งนี้อนุมัติ ให้แก้ไขได้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นางสาวอาตีเกาะ ดามะ
นักวิชาการศึกษา

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอ ประชาสัมพันธ์เข้าร่วม โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขอให้ สมาชิกสภาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและเชิญชวนชาวบ้านมาร่วมกิจกรรมด้วยค่ะ ซึ่ง ในการจัดงานกิจกรรมจะมีการประกวดการแข่งขันอาซูรอด้วย ในส่วนของวัตถุประสงค์ใน การทำอาซูรอจะให้แต่ละหมู่บ้านจัดเตรียมเอง

นายอัสมร์ สาแม
ประธานสภาฯ

มีท่านใด จะเสนอหรือสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่มาร่วมประชุมวันนี้
และขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ **อาเตะยา เจ๊ะแอสนุง** ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายอาเตะยา เจ๊ะแอสนุง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ หมู่ที่ ๒

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ได้ตรวจรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอฉบับนี้แล้ว เมื่อวันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ลงชื่อ **ซามิรี เตะแอ** กรรมการ

(นายซามิรี เตะแอ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ หมู่ที่ ๖

ลงชื่อ **หะมุ ปูเต๊ะ** กรรมการ

(นายหะมุ ปูเต๊ะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ หมู่ที่ ๔

ลงชื่อ **ซากีเราะะ นียาแม** กรรมการ

(นางสาวซากีเราะะ นียาแม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ หมู่ที่ ๓

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ เดือน
กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒
พ.ศ.๒๕๕๔

(ลงชื่อ **อัสมร์ สาแม** ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายอัสมร์ สาแม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ